

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน สยามรัฐ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ไทยรัฐ แนวหน้า เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย สวท. ไอเอ็นเอ็น ทวีช่อง 3,5,7,9,สทท ThaiPBS TNN ไทยรัฐTV	<p>นายกาตรวจเยี่ยม “คลินิกหมอครอบครัว” ปราจินบุรี</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. พร้อมด้วย พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) สาขาศาลาไทย อ.เมือง จ.ปราจินบุรี เป็นคลินิกแห่งแรกของจังหวัดปราจินบุรี มีทีมแพทย์ 3 ทีม ดูแลประชากรทั้งสิ้น 30,076 คน ประชาชนสามารถปรึกษาแพทย์ได้ตลอดเวลา ทั้งทางโทรศัพท์และกลุ่มไลน์</p> <p>นายกา กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของคลินิกหมอครอบครัว ที่เพิ่มการเข้าถึงบริการและลดระยะเวลาการรอคอย ตามนโยบายปฏิรูปสาธารณสุขไทย ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และหวังให้มีการขยายผลผลิตยาแผนโบราณและพืชสมุนไพร เพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณเพื่อรักษาโรคตามแนวทางการแพทย์แผนไทย และควรรหาอุปกรณ์เสริมสร้างทักษะเด็กด้วย ตั้งใจว่าภายใน20ปี จะทำให้ไทยมีศักยภาพด้านสมุนไพรดีที่สุดในโลก โดยใช้ปราจินบุรีเป็นจังหวัดนำร่อง และยืนยันไม่เคยมีการยุบยกเลิก หรือตัดสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลของประชาชนอย่างที่มีการโจมตี ขอย้ำหลงเชื่อคำบิดเบือน โดยรัฐบาลจะพัฒนาศักยภาพเพื่อให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ จ.ปราจินบุรี มีศักยภาพด้านแพทย์แผนโบราณและการผลิตยาสมุนไพร ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนในการต่อยอดทั้งในส่วนของการผลิต การแปรรูป การตลาด โดยได้มอบหมาย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะยกระดับรายได้ให้กับประชาชน</p> <p>โดยการพัฒนานั้น ต้องมีการวางแผนและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งในระยะ 1 ปี และ จะต้องให้มีความชัดเจนในช่วง 5 ปีแรก ทั้งนี้จะกำหนดให้จ.ปราจินบุรีเป็นจังหวัดนำร่องให้กับอีก 3 จังหวัดในแต่ละภูมิภาค คือ เชียงราย สกลนคร และสุราษฎร์ธานี ซึ่งการพัฒนาจะต้องเชื่อมโยงและคำนึงถึงความต้องการและปริมาณการผลิตด้วย</p>
มติชน	<p>สพล.ชี้แจงการรักษาพระอัมมชโย</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.นพ.อัครวิริยะ แพงมา เลขาธิการ สพล. กล่าวว่า เมื่อปีที่แล้วเคยเป็นหนึ่งในทีมแพทย์ที่ได้เข้าไปดูแลอาการป่วยของพระไชยบูลย์ สุทธิผล หรือพระ อัมมชโย และหลังจากที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลรักษา ก็ไม่ได้เข้าไปดูแลอีกเลย ช่วงที่ให้การดูแลประมาณเกือบปี คณะแพทย์เห็นว่าอาพาธจริง แต่จนถึงตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ 1 ปี ไม่ทราบว่าการเป็นอย่างไร</p> <p>“ตั้งแต่ตอนนั้น เราตรวจแล้ว วินิจฉัยแล้ว ให้ความเห็นไปแล้วกับทีมแพทย์ที่อยู่ในวัดไปแล้วเราก็ถอนตัวออกมา และกระบวนการเหล่านี้ก็อยู่ในการดูแลของแพทยสภา ขณะนี้ทีมแพทย์ที่เคยไปดูแลก็ไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเราไปเป็นทีมแพทย์ที่ปรึกษาเท่านั้น พอมีคดีความต่างๆ ทีมแพทย์ก็ไม่สามารถเข้าไปได้อีก”</p>
โพสต์ทูเดย์ (NEW)108 สวท.	<p>วันไตโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวว่า วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันไตโลก ซึ่งปี 2560 มีการรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “อ้วนกลมระทมไต” เน้นรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโรคไต และลดการบริโภคเค็มครั้งหนึ่ง ปัจจุบันไทยมีผู้ป่วยไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 1 หมื่นคน ซึ่งในจำนวนนี้ป่วยระยะสุดท้ายกว่า 7 หมื่นคน และแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ต้องฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง สาเหตุหลักเพราะการบริโภคเค็ม นอกจากจะทำให้เป็นโรคไตแล้วยังทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง นำไปสู่โรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต</p> <p>ขณะนี้สธ. มีศูนย์ไตเทียมและศูนย์ล้างไตทางช่องท้องในรพศ./รพท.ทั่วไป และมีเครือข่ายการล้างไตช่องท้องในโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ พร้อมได้ขยายบริการปลูกถ่ายไตทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ ร่วมกับการส่งเสริมให้มีการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
NEW)108 ไทยโพสต์ M2F	<p>บริจาคอวัยวะมากขึ้น โดยการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาขึ้นในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และร่วมมือกับสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล อายุรแพทย์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และประธานอนุกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้จ่ายสมเหตุผล กล่าวว่า คนไทยป่วยเป็นโรคไตสูงถึงอันดับ 3 ในอาเซียน ส่วนใหญ่เกิดจากโรคเบาหวานหรือความดันเลือดสูง แต่ปัญหาคนไข้ไตที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากการใช้จ่ายไม่สมเหตุผล เพราะเชื่อว่าการกินยามากๆ ทำให้ไตทำงานหนักหรือเบื่อน้ำยาในการกินยา นอกจากนั้นยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ป่วยจากการใช้จ่ายโดยตรงโดยเฉพาะกลุ่มยาเอ็นเสด ในยาแก้ประจำเดือน ยาแก้ปวด ยาชุด สมุนไพรเถื่อน-ยาจีนเถื่อน ท้องตลาด หลงเชื่อกินไตวายถึงตาย ยาม่าเชื่อบางชนิด รวมทั้งหรือยาจีน-ยาไทยที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด</p> <p>“การดูแลและป้องกันปัญหาโรคไต มี 4 หลักที่ควรทำเพื่อถนอมไตคือ ควรกินยารักษาอย่างต่อเนื่อง ควรสอบถามจนเข้าใจถึงยาที่กินอยู่ ควรแจ้งแพทย์ทุกครั้งว่าเป็นโรคอะไร และควรมีรายชื่อยาที่ใช้อยู่เป็นประจำพกติดตัวไว้เมื่อมาพบแพทย์ ส่วนหลัก 4 ไม่ เพื่อป้องกันผลเสียของยาต่อไตคือ ไม่ควรหยุดยาเอง ไม่ควรซื้อยาแก้แสบ ยาฆ่าเชื้อ หรือยาบำรุงอาหารเสริมมากินเอง ไม่ควรหลงเชื่อคำโฆษณาในการกินยาที่ไม่รู้จัก และไม่ควรงินยาของผู้อื่น หากใช้ยาได้ถูกต้อง สมเหตุผล ปัญหาเรื่องไตก็จะลดลงมาก”</p> <p>-ผศ.ภญ.ดร.นิตดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) เรียกร้องให้อย.เร่งสร้างความเข้าใจการใช้จ่าย รวมทั้งทำข้อมูลเตือนภัย ทบทวนทะเบียนตำรับยา ถอนทะเบียนยาที่ไม่มีประสิทธิผลหรือเป็นอันตราย</p>
ไทยโพสต์	<p>พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.... ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสนช. ถือเป็นความสำเร็จของภาคประชาชน และภาคสังคม ที่อยากเห็นกฎหมายควบคุมนักสูบหน้าใหม่บังคับใช้ได้ผลอย่างจริงจัง เนื้อของร่าง พ.ร.บ.นี้มีทั้งสิ้น 79 มาตรา ไฮไลต์อยู่ที่มาตรา 26 กำหนดไม่ให้ขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากฝ่าฝืนตามมาตรา 53 กำหนดจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ มาตรา 39 ที่กำหนดไม่ให้ผู้ใดผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักรประเภทบุหรี่ซิการ์แรตที่มีขนาดบรรจุต่ำกว่า 20 มวนต่อซอง หรือต่อภาชนะบรรจุบุหรี่ ซิกาแรต ซึ่งตามมาตรา 65 ระบุบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 300,000 บาท และห้ามไม่ให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิการ์แรต โดยมาตรา 65 ระบุว่าผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ถือเป็นอาานิสงส์อันใหญ่หลวงที่เด็กและเยาวชนไทยจะก้าวเข้าไปเป็นนักสูบหน้าใหม่ จาก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับนี้น้อยลง</p>
สยามรัฐ	<p>75 ปี กรมการแพทย์</p> <p>-เสนอบทความ กรมการแพทย์ เตรียมจัดกิจกรรมครบรอบ 75 ปี มีเป้าหมาย มุ่งมั่นศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เครือข่ายบริการสุขภาพและประชาคมอาเซียน ตลอดจนให้บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p>เตรียมตัวผู้ประกอบการพิธีฮัจย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการเตรียมตัวด้านสุขภาพสำหรับสำหรับผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ควรเตรียมร่างกายให้พร้อม ขอรับบริการฉีดวัคซีน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่สถาบันบำราศนราดูร หรือที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในชุมชน และเยี่ยมศึกษาดูงาน และแนวทางการจัดตั้งฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัด รองรับแผนพัฒนาระบบบริการด้านยาเสพติด สุรา และ บุหรี่ เพื่อประเมินศักยภาพและวางแผนการพัฒนาระบบบริการให้มีความสามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพมาตรฐาน</p>
มติชนสุดสัปดาห์	<p>ผลการดำเนินงานอก.</p> <p>-เสนอข่าว พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผย จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พอใจผลงานที่สามารถสร้างการเข้าถึงยาเชิงสังคมได้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 เข้าถึงยาจำเป็นใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กลุ่มบัญชีฯ จ. 2 เพิ่มขึ้นกว่า เท่าตัว พร้อมขับเคลื่อนการถ่วงดุลราคา ยา จัดหายาจำเป็น สร้างความมั่นคงและยั่งยืน ด้านยาและเวชภัณฑ์ และส่งรายได้ให้รัฐ ด้วยการปรับองค์กรสู่ “องค์การเภสัช-กรรม 4.0” พร้อมทั้งเดินเครื่องสร้างโรงงานใหม่ต่อเนื่อง และเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสุจริต เกิดบรรทัดฐานและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในสังคมไทย</p>
สยามรัฐ	<p>หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นพ.สสจ.ลำปาง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์หมอกควันไฟในพื้นที่ จ.ลำปาง ที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวัน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ได้แก่ ระคายเคืองตา แสบตาน้ำตาไหล ตาแดง รวมถึงทำให้เจ็บป่วยด้วยโรกระบบทางเดินหายใจ สภาพอากาศดังกล่าวจะถูกกระตุ้นให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นทาง สสจ.ได้สั่งการไปยังโรงพยาบาลในทุกพื้นที่ของ จ.ลำปาง และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ให้พร้อมช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ พบมีประชาชนเข้ารับการรักษาในโรกระบบทางเดินหายใจขณะนี้เฉลี่ย 9,000 คนต่อสัปดาห์</p>
ไทยโพสต์	<p>ภัยร้ายเหล้ามือสอง</p> <p>-เสนอบทความ สสส. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ศึกษาผลกระทบ “เหล้ามือสอง: ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ในยุคโลกเสรีและสังคมไทย” ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก และ สสส. เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ภัยเหล้ามือสองในประเทศไทย พบว่า คนไทยร้อยละ 76.8 ได้รับผลกระทบทางจิตใจ รู้สึกไม่ปลอดภัย หวาดกลัว ถูกคุกคามจากผู้ดื่มที่รู้จักและแปลกหน้า ร้อยละ 42 ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิต เช่น เพื่อนร่วมงานไม่สามารถทำงานได้ หรือมีปัญหา กับคู่สมรส ร้อยละ 22.6 ได้รับผลกระทบทางการเงิน เช่น เงินไม่พอใช้ หรือต้องนำเงินไปใช้จ่ายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากแอลกอฮอล์ สุดท้ายร้อยละ 6.2 เคยมีผู้ถูกกดขี่ทางเพศจากนักดื่ม ขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนก็ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 24.6 จากคำพูดรุนแรง หรือถูกทอดทิ้ง โดยมีพ่อแม่ที่ดื่มเป็นปัจจัยหลัก นอกจากนี้จากการคำนวณมูลค่าความเสียหายที่ผู้ได้รับผลกระทบต้องควักกระเป๋าหรือสูญเสีย มีมูลค่าถึง 8,500 บาทต่อรายต่อปี</p> <p>ขณะที่ นายเด็ก เรคเว้ นักวิชาการอาวุโส ฝ่ายการจัดการปัญหาเสพติด องค์การอนามัยโลก เผยว่า องค์การอนามัยโลกได้พัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลกออกมา ประเทศไทยเองมีส่วนร่วมพัฒนาแผนนี้ด้วย ตอนนี้อยู่ยุทธศาสตร์มากมายจัดการกับปัญหาของการดื่มสุราที่มีประสิทธิภาพมาก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาษีให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราคาแพงขึ้น การควบคุมโฆษณาการตลาด และการจัดการให้คนเข้าถึงสุร่ายากมากขึ้น ซึ่งความจริงแล้วเป็นสิทธิของคนที่ไม่ดื่มด้วยที่เขาจะไม่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุรา จึงเป็นที่มาของการศึกษาและการเคลื่อนไหวระดับนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้</p>
บางกอกทูเดย์	<p>แต่งตั้ง/เบน ชลาทิศ’ทูตเอ็ดส์</p> <p>-เสนอข่าว เบน-ชลาทิศ ต้นติวุฒิ ศิลปิน-นักแสดง-คอมเมนเตเตอร์ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ทูตพิเศษโครงการเอ็ดส์แห่งสหประชาชาติ” (UNAIDS) ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ยุติการเลือกปฏิบัติ เปิดใจเข้าใจเอชไอวี เราเป็นเพื่อนกันได้” ณ สถาบันบำราศ นราดูร จ.นนทบุรี เนื่องในวันรณรงค์สากลเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติ จัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันบำราศนราดูร โครงการเอ็ดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) แห่งประเทศไทย และ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p>
เดลินิวส์	<p>ดูแลสุขภาพเกษตรกร</p> <p>-เสนอข่าว นางเรณู พลเสน นายกเทศบาล ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพเกษตรกร จึงมีนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภายในและนานาชาติ ให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1- 12 สนับสนุนเครือข่ายระดับจังหวัด โดยเฉพาะรพ.สต.ให้มีการจัดบริการอาสาสมัครให้แก่มูลนิธิแรงงานในชุมชน โดยในระยะแรกให้เริ่มที่กลุ่มเกษตรกร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งเป้าหมายให้ รพ.สต.มีการดำเนินงานจัดบริการอาสาสมัครให้แก่มูลนิธิแรงงานในชุมชน สื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้อง และสนับสนุนเชิงสังคมในการบริโภคพืชผักผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมกันในชุมชน เพื่อลด ละ เลิกการใช้สารเคมี</p>
มติชนออนไลน์	<p>ลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว ราษฎรบ้านแม่ปะ หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่างพากันนำน้ำในลำห้วยแม่สอด ที่มีผู้นำขยะติดเชื้อจำนวนมากไปทิ้งลงลำห้วยแม่สอด ทั้งที่มีน้ำใสสะอาดมาก่อน โดยผู้นำขยะไปทิ้ง ได้นำขยะส่วนหนึ่งไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>บนริมลำห้วย บางส่วนไปเททิ้งลำห้วย ซึ่งมีทั้งถุงน้ำเกลือที่มีน้ำสีเหลือง และขยะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยบริเวณดังกล่าวอยู่ห่างจากคลินิกชื่อดัง ที่รักษาชาวเมียนมาที่ด้อยโอกาสฟรี ประมาณ 300 เมตร ซึ่งชาวบ้านที่พบเห็นต่างวิตกและอยากให้เจ้าหน้าที่รัฐรีบไปแก้ไขปัญหา</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ มั่นมากับอาหาร</p>	<p>ฟอร์มาลดีไฮด์ในแมงกะพรุน</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหารได้ทำการสุ่มตัวอย่างแมงกะพรุนสดจาก 5 ย่านการค้าในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของฟอร์มาลีน พบว่า แมงกะพรุนสดทุกตัวอย่างไม่พบฟอร์มาลีนปนเปื้อนเลย ทั้งนี้ ฟอร์มาลีนเป็นสารอันตราย หากได้รับเข้าสู่ร่างกายจากการทานอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลีน จะทำให้ระบบทางเดินอาหารผิดปกติแบบเฉียบพลัน ปวดท้องรุนแรง อาเจียน ท้องเสีย หากได้รับเข้าสู่ร่างกายปริมาณ 60-90 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะทำให้การทำงานของตับ ไต หัวใจ และสมองเสื่อม เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงที่ปากและคอ</p>
<p>มติชน</p>	<p>ปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์</p> <p>-เสนอข่าว บริษัทจีเอ็มเอ็มทีวี เตรียมจะนำการ์ตูน “คุณแม่วัยใส” มาทำเป็นหนังสือชุดเผยแพร่ทางไลน์ทีวี ซึ่งเป็นเรื่องของเด็กหญิงมัธยมปลาย ซึ่งตั้งท้องเพราะอยากลองร่วมเพศแบบไม่ป้องกันด้วยถุงยางอนามัย จึงหลอกพ่อแม่ว่าจะเข้ากรุงไปเรียนต่อ เพื่อไปคลอด จากนั้นชีวิตที่ดำเนินไปล้วนเคราะห์ดีที่ประสบปัญหาทุกครั้งจะมีผู้โผล่มาช่วยเหลือเกือบทั้งเรื่อง โดยบทความนี้ระบุว่า สื่อสาธารณะต้องทำหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยไม่ใช่แค่ต้องการทำเพื่อธุรกิจเพื่อขายหนังสืออย่างเดียว ไมเช่นนั้นอาจเป็นการชี้นำสังคมก็เป็นได้ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอาจเกิดพฤติกรรมทำตามในหนังสือ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>“น้องทราย” ถูกครูปาแก้วใส่อาการดีขึ้น</p> <p>- เสนอข่าว จากกรณีน้องทราย นร.ชั้น ม.5 จ.นครราชสีมา ถูกครูพละปาแก้วใส่หน้าจนปากเปี้ยวเสียโฉม ล่าสุดมีอาการดีขึ้นเนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจาก นาง ปวีณา หงสกุล และรพ.ยันฮี โดยรักษาให้ฟรี ใช้เวลารักษาประมาณ 5 เดือน โดยการฝังเข็ม กายภาพบำบัด ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์</p> <p>-ส่วนความคืบหน้าคดีความ หลังจากสอบปากพยานที่เกี่ยวข้องครบทุกปากแล้ว รอผลวินิจฉัยจากแพทย์สภา ว่าสาเหตุที่ปากเปี้ยวเกิดจากครูพละปาแก้วใส่ หรือเกิดจากโรคประจำตัว เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาโทษ ผลสรุปเบื้องต้นมีมติเป็นความผิดทางวินัยที่ไม่ร้ายแรง มีอัตราโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน</p>
<p>M2F</p>	<p>ระบบประกันสุขภาพสหรัฐฯ</p> <p>-เสนอข่าว องค์กรแพทย์และกลุ่มโรงพยาบาลต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ได้ออกมาต่อต้านแผนการของพรรครีพับลิกัน ที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพชาวอเมริกัน โดยแพทย์และโรงพยาบาลหลายแห่งบอกว่า แผนการของรีพับลิกัน อาจทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากสูญเสียประกัน และมีความเสี่ยงต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง</p> <p>-ขณะที่สมาคมการแพทย์อเมริกันส่งจดหมายถึงสมาชิกระดับสูงในสภาองเกรส ให้ทบทวนการแก้ไขโครงการประกันสุขภาพเพื่อคนจน</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพฯธุรกิจ</p>	<p>ไขหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศหรือโอไออี เปิดเผยโดยอ้างประกาศของกระทรวงเกษตรมาเลเซีย กรณีพบไก่ป่วยตาย 15 ตัวจากการติดเชื้อไวรัส H5N1 ในพื้นที่ทางเหนือของประเทศ โดยเป็นไก่ในฟาร์มเลี้ยงรัฐกลันตัน ซึ่งมีการฆ่าไก่ เป็ดและนก รวมการทำลายไขของสัตว์ปีกเหล่านี้ในฟาร์มเพื่อสกัดการแพร่ระบาดแล้ว</p> <p>สำหรับเชื้อไวรัส H5N1 ที่พบในมาเลเซีย เป็นชนิดเดียวกับที่พบในกัมพูชาเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และต่างจากชนิดที่พบในจีน ซึ่งเป็น H7N9 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 110 คน</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด</p>	<p>หญิงอ้วนที่สุดในโลก</p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทย์แห่งโรงพยาบาลไซไฟในเมืองมูมโบของอินเดียแถลง ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดให้กับหญิงอ้วนที่สุดในโลก ชื่ออิมาน อาห์เหม็ด อับเอล อาดี ชาวอียิปต์ วัย 37 ปี ซึ่งเป็นโรคอ้วนหนักถึง 500 กก. หลังจากตัดกระเพาะบางส่วนออกไป ทำให้น้ำหนักลดไปได้กว่า 100 กก. คนไข้รายนี้กำลังพักฟื้นแต่สุขภาพแข็งแรงดี</p>